

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. — Nay điều chỉnh địa giới hành chính một số xã, thị trấn của các huyện Chiêm Hóa, Hàm Yên thuộc tỉnh Hà Tuyên như sau :

A. Huyện Chiêm Hóa.

1. Chia xã Trưng Hà thành 2 xã lấy tên là xã Trưng Hà và xã Hà Lang.

a) Xã Trưng Hà có diện tích tự nhiên 8.962 héc ta.

Địa giới xã Trưng Hà: Phía Đông giáp xã Tân Mỹ; phía Tây giáp huyện Bắc Quang; phía Nam giáp xã Hà Lang; phía Bắc giáp xã Hồng Quang.

b) Xã Hà Lang có diện tích tự nhiên 6.608 héc ta

Địa giới xã Hà Lang: Phía Đông giáp xã Tân Mỹ; phía Tây giáp huyện Hàm Yên; phía Nam giáp xã Tân An; phía Bắc giáp xã Trưng Hà.

2. Chia xã Kiên Đài thành 2 xã lấy tên là xã Kiên Đài và xã Bình Phú.

a) Xã Kiên Đài có diện tích tự nhiên 8.037 héc ta.

Địa giới xã Kiên Đài: Phía Đông giáp xã Bình Thái; phía Tây giáp xã Phú Bình; phía Nam giáp các xã Trị Phú, Linh Phú; phía Bắc giáp xã Bình Phú.

b) Xã Bình Phú có diện tích tự nhiên 4.000 héc ta.

Địa giới xã Bình Phú: Phía Đông giáp tỉnh Bắc Thái; phía Tây giáp xã Phú Bình; phía Nam giáp xã Kiên Đài; phía Bắc giáp xã Yên Lập.

B. Huyện Hàm Yên.

— Chia xã Nhân Mục thành 2 đơn vị hành chính lấy tên là xã Nhân Mục và thị trấn Tân Yên (thị trấn huyện Lỵ huyện Hàm Yên).

a) Xã Nhân Mục có diện tích tự nhiên 2.523 héc ta.

Địa giới xã Nhân Mục: Phía Đông giáp thị trấn Tân Yên; phía Tây giáp tỉnh Hoàng Liên Sơn; phía Nam giáp xã Bằng Cốc; phía Bắc giáp xã Yên Hương.

b) Thị trấn Tân Yên có diện tích tự nhiên 1.520 ha.

Địa giới thị trấn Tân Yên: Phía Đông giáp xã Thái Sơn; phía Tây giáp xã Yên Hương; phía Nam giáp xã Nhân Mục; phía Bắc giáp xã Tân Thành.

Điều 2. — Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tuyên và Ban Tổ chức của Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Thừa ủy quyền của Hội đồng Bộ trưởng

Bộ trưởng Tổng Thư ký
ĐOÀN TRỌNG TRUYỀN

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

CHỈ THỊ của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng số 254-CT ngày 13-8-1985 về việc tổ chức thi hành Bộ luật hình sự

Tại kỳ họp tháng 6 năm 1985, Quốc hội đã thông qua chính thức Bộ luật hình sự và quyết định cho thi hành Bộ Luật từ ngày 1 tháng 1 năm 1986. Đây là một sự kiện chính trị — pháp lý quan trọng, đánh dấu một bước tiến mới trong công tác lập pháp của Nhà nước ta nhằm thực hiện chủ trương tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa. Bộ luật hình sự thể hiện toàn diện chính sách hình sự của Đảng và Nhà nước ta trong giai đoạn cách mạng hiện nay, là công cụ sắc bén của chuyên chính vô sản, bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, quyền làm chủ tập thể của nhân

dân lao động, hiệu lực quản lý của Nhà nước, góp phần hoàn thành hai nhiệm vụ chiến lược: xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Để chuẩn bị chu đáo và kịp thời những việc cần thiết trước mắt cho việc triển khai thi hành Bộ luật hình sự, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng chỉ thị các Bộ, các ngành ở trung ương, và Ủy ban Nhân dân các cấp, khẩn trương tiến hành những việc dưới đây:

1. Phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật hình sự, nâng cao ý thức đấu tranh chống và phòng ngừa tội phạm.

Phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật là một bộ phận rất quan trọng của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao ý thức làm chủ tập thể của nhân dân. Để thi hành tốt Bộ luật hình sự cần phải phổ biến, tuyên truyền thật sâu rộng trong cán bộ, nhân viên các cơ quan Nhà nước, các lực lượng vũ trang, các tổ chức xã hội và trong nhân dân về nội dung cơ bản của Bộ luật hình sự, làm cho mọi người nắm được chính sách hình sự của Nhà nước, thấy rõ thế nào là tội phạm hình sự và các hình phạt đối với những người phạm tội; trên cơ sở đó mỗi người cán bộ, công nhân viên, quân đội và mỗi công dân nghiêm chỉnh chấp hành Bộ luật hình sự. Cần nhận rõ sức mạnh của quần chúng hiểu biết pháp luật, chấp hành pháp luật, và dám đấu tranh bảo vệ pháp luật là nhân tố có ý nghĩa quyết định để Bộ luật hình sự được thực hiện một cách nghiêm chỉnh và phát huy đầy đủ hiệu lực.

1. Bộ Tư pháp có trách nhiệm phối hợp với các ngành có liên quan như Ban Tuyên huấn Trung ương, Bộ Văn hóa, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể thanh niên, phụ nữ, Công đoàn, Hội Luật gia Việt Nam và các cơ quan thông tin đại chúng (Báo chí, phát thanh, truyền hình) tổ chức một chiến

dịch tuyên truyền phổ biến Bộ luật hình sự. Đề nội dung tuyên truyền phổ biến luật được thống nhất, cần phải có đề cương thích hợp với từng loại đối tượng, và phải có một đội ngũ báo cáo viên được bồi dưỡng, huấn luyện chu đáo trước khi về các địa phương và cơ sở để phổ biến, tuyên truyền Bộ luật hình sự.

Bộ Tư pháp bàn với Bộ Tài chính đề giải quyết kinh phí cho việc in tài liệu (Bộ luật hình sự, các đề cương tuyên truyền, v.v...) và tổ chức các lớp tập huấn cán bộ và báo cáo viên. Bộ Văn hóa cần dành ưu tiên cho việc in các tài liệu trên.

2. Thủ trưởng các Bộ, các ngành, các đoàn thể ở trung ương và Ủy ban Nhân dân các cấp cần nhận rõ trách nhiệm của mình trong việc tổ chức thi hành tốt Bộ luật hình sự; phải chỉ đạo chặt chẽ việc tuyên truyền phổ biến Bộ luật hình sự trong ngành và trong địa phương, kịp thời giải đáp những thắc mắc của cán bộ và nhân dân.

Các Bộ, các ngành có trách nhiệm kết hợp việc tuyên truyền, phổ biến Bộ luật hình sự (nhất là những chương, những điều có liên quan đến hoạt động của ngành) với việc kiểm điểm việc chấp hành các luật lệ hiện hành của ngành, nhằm giúp cho cán bộ, nhân viên nêu cao tinh thần gương mẫu chấp hành pháp luật, tránh được những việc làm trái pháp luật trong khi thi hành nhiệm vụ.

3. Cán bộ, nhân viên các ngành chuyên trách (như công an, tòa án, kiểm sát, tư pháp, thanh tra) càng phải hiểu biết và nắm vững nội dung Bộ luật hình sự để thi hành pháp luật được đúng đắn, thống nhất. Bộ Tư pháp phối hợp với Bộ Nội vụ, Ủy ban Thanh tra Nhà nước, Tòa án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao tổ chức tốt việc bồi dưỡng về đường lối, chính sách hình sự thể hiện trong Bộ luật hình sự nhằm bảo đảm việc xử lý tội phạm được đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Trong khi nghiên cứu Bộ luật

mới, cần liên hệ kiểm điểm sâu sắc việc thi hành luật pháp trong thời gian qua, đồng thời tổ chức một đợt kiểm tra việc bắt giữ, khám xét, truy tố, xét xử, thi hành án, nhất là ở các thành phố lớn như Hà Nội, Hải Phòng, thành phố Hồ Chí Minh, nhằm giải quyết kịp thời những trường hợp làm trái pháp luật.

II. Bò sung, sửa đổi những văn bản hiện hành, ra những văn bản mới bảo đảm việc thi hành đúng đắn Bộ luật hình sự.

1. Bộ Tư pháp có trách nhiệm phối hợp với Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Nội vụ nghiên cứu trình Hội đồng Bộ trưởng ban hành những văn bản đề thi hành những điều quy định trong Bộ luật hình sự, như: cải tạo không giam giữ, trường giáo dưỡng, xóa án v.v...

2. Các Bộ, các ngành, nhất là các ngành trong khối kinh tế, tài chính kết hợp với việc thi hành Nghị quyết hội nghị lần thứ 8 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng cần khẩn trương soát xét lại những quy định hiện hành của ngành có liên quan đến việc thi hành Bộ luật hình sự; đề nghị Hội đồng Bộ trưởng ban hành những văn bản mới để bảo đảm việc thi hành đúng Nghị quyết của Trung ương và Bộ luật hình sự.

Bộ Tư pháp có trách nhiệm phối hợp và hướng dẫn các ngành về mặt pháp lý trong việc soát xét lại các văn bản hiện hành.

III. Đẩy mạnh công tác đấu tranh chống và phòng ngừa tội phạm.

Tình hình phạm tội hiện nay còn diễn biến phức tạp, có nơi có lúc nghiêm trọng; việc đấu tranh chống tội phạm còn thiếu kiên quyết và triệt để. Vì vậy, đi đôi với việc tuyên truyền, giáo dục pháp luật hình sự, cần đẩy mạnh công tác đấu tranh chống và phòng ngừa tội phạm. Bộ

Nội vụ, Bộ Tư pháp cần phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án Nhân dân tối cao đề ra kế hoạch giải quyết nhanh và đúng những vụ án hình sự còn tồn đọng, nhất là các vụ trọng án xâm phạm an ninh quốc gia, xâm phạm tài sản xã hội chủ nghĩa, xâm phạm tính mạng và các quyền tự do dân chủ của công dân; kiên quyết chấm dứt tình trạng kéo dài việc xử lý tội phạm, thậm chí bỏ qua không xử lý. Mặt khác, cần củng cố tổ chức của ngành nội chính. Mỗi ngành cần đề cao tinh thần trách nhiệm hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, đồng thời tăng cường sự đoàn kết nhất trí, hợp tác chặt chẽ trong việc thi hành Bộ luật hình sự, gây được lòng tin của quần chúng nhân dân đối với pháp luật và các cơ quan thi hành và bảo vệ pháp luật.

Nhận được chỉ thị này, yêu cầu các Bộ, các ngành, các đoàn thể ở trung ương, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có kế hoạch cụ thể phổ biến, tuyên truyền, giáo dục và thi hành Bộ luật hình sự trong ngành và trong địa phương mình. Bộ Tư pháp có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp tình hình triển khai việc thi hành Bộ luật hình sự, và báo cáo Hội đồng Bộ trưởng vào tháng 10 năm 1985.

K.T. Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng

Phó Chủ tịch

TỔ HỮU

QUYẾT ĐỊNH của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng số 352 - CT ngày 5-11-1985 quy định hình thức tổ chức và hoạt động thiết kế xây dựng

Căn cứ vào Điều lệ quản lý xây dựng cơ bản ban hành kèm theo Nghị định số 232-CP ngày 6-6-1981 của Hội đồng Chính